

พยาบาลญี่ปุ่นรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ

ภายหลังมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ครีนิทรบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการพิจารณามอบ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ครีนิทรบรมราชชนนี ประจำปี 2547 ให้แก่ ศ.ดร.มินามิ



ศ.ดร.มินามิ ฮิโรโกะ

ฮิโรโกะ จากประเทศญี่ปุ่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติของผู้ที่รับพระราชทานรางวัล มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ครีนิทรบรมราชชนนีฯ ร่วมกับ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และกระทรวงการต่างประเทศ จัดแถลงถึงความป็นมาของรางวัลและประวัติการทำงานของผู้ที่ได้รับรางวัล เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น

รศ.ดร.ทัศนีย์ บุญทรง รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ครีนิทรบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายกสภาการพยาบาล กล่าวว่า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ครีนิทรบรมราชชนนี เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและเป็นพระราชอนุสรณ์แห่งสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี เนื่องในวโรกาสครบ 100 ปี แห่งการเสด็จพระราชสมภพเมื่อปี 2543 โดยพิจารณาให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 23 ประเทศ มีผลงานประจักษ์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษย ในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต รางวัลประกอบด้วย

ประกาศนียบัตร โล่รางวัล และเงินจำนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่ให้มีรางวัลผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลไปแล้ว 5 คน จากเกาหลี จีน ไทย และอินเดีย

รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ครีนิทรบรมราชชนนี กล่าวว่าในปี 2547 คณะกรรมการมูลนิธิฯ โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมเพื่อทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับกรรมการมูลนิธิฯ จำนวน 7 คน และกรรมการนานาชาติ 5 คน พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล เมื่อวันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยในปีนี้เป็นประเทศที่ส่งผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้าร่วมเพียง 6 ประเทศ จำนวน 7 คน



ประกอบด้วยประเทศญี่ปุ่น อินโดนีเซีย พม่า บังกลาเทศ ฟิลิปปินส์ และอินเดีย ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ศ.ดร.มินามิ ฮิโรโกะ ผู้นำทางการพยาบาลจากประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัล ซึ่งพิธีพระราชทานรางวัลจะมีขึ้นในวันที่ 13 พ.ย. เวลา 16.00 น. ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ในพระบรมมหาราชวัง โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี และในค่ำวันเดียวกันเวลา 20.00 น. มีพิธีพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

ด้านประวัติและผลงานผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ครีนิทรบรมราชชนนี ประจำปี 2547 รศ.ดร.ทัศนีย์กล่าวว่า ปัจจุบัน ศ.ดร.มินามิ ฮิโรโกะ อายุ 62 ปี เป็นผู้นำทางการพยาบาลชาวญี่ปุ่น มี

บทบาทอย่างสำคัญยิ่งในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลในประเทศ ทั้งด้านการศึกษา และการบริการพยาบาลมาเป็นเวลากว่า 30 ปี ผลงานเด่น เป็นผู้นำการพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น คราวแผ่นดินไหวที่โกเบ ท่วมเทอย่างมาในการประสานความร่วมมือในการช่วยผู้ประสบภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวภายใน 6 วัน หลังเกิดเหตุการณ์ ทำให้เกิดการพัฒนาด้านเรื่องการเตรียมความพร้อม และการลดความรุนแรงของสาธารณภัย และจัดตั้ง Japan Society of Disaster Nursing เพื่อศึกษาวิจัย และเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ไปยังศูนย์สาธารณภัยในพื้นที่ต่าง ๆ

ด้านบริการพยาบาล ศ.ดร.มินามิ ฮิโรโกะ ริเริ่มโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมารับการปรึกษาด้านสุขภาพ สุขภาพจิต และการดูแลสุขภาพตนเองจากพยาบาล ริเริ่มระบบการรับรองคุณสมบัติการพยาบาลเฉพาะทาง

และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการ และริเริ่มระบบการดูแลประชาชนและผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ประสงค์เสียชีวิตที่บ้าน โดยมีสถานบริการพยาบาล 10,000 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น ได้เริ่มดำเนินการถึงปัจจุบันจัดตั้งแล้วเสร็จจำนวน 6,000 แห่ง 300 แห่งอยู่ในความรับผิดชอบของสมาคม นอกจากนี้ยังตั้งกองทุนสนับสนุนพยาบาลเยี่ยมบ้าน ที่ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วย

ส่วนด้านการศึกษาพยาบาล ศ.ดร.มินามิ ฮิโรโกะ ใช้เวลากว่า 30 ปีในการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของการศึกษาพยาบาลในระดับปริญญาตรี ทำให้ได้รับการยกระดับเข้าสู่ระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัย และยังมีส่วนร่วมในการเปิดหลักสูตรปริญญาเอกทางการพยาบาล ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ศ.ดร.มินามิ ฮิโรโกะ ยังเป็นนักวิจัย วิจัยเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนอันเนื่องมาจากแผ่นดินไหว โดยมีเครือข่ายนักวิจัยและพยาบาล เพื่อให้งานวิจัยถูกนำไปใช้ในการปฏิบัติ ผลักดันให้เกิดการประชุมสำคัญทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ซึ่งเป็นผลให้พยาบาลในประเทศต่าง ๆ เกิดการตื่นตัว.